

## สพค.แก้ปัญหาหน่วยพัฒนาเปลี่ยนที่อบรม

นำเสนอเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561

**สพค.ออกแนวปฏิบัติให้ครู 4,500คน เลือกอบรมหรือยกเลิก  
หลังหน่วยพัฒนาเปลี่ยนสถานที่อบรม ขณะที่ “โกศล” เผยยังไม่พบปัญหาทุจริตคูปองครู**

วันนี้(13 มิ.ย.)ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่ สพค. เปิดให้ครูขอปingsหลักสูตรอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร วันที่ 28 พ.ค. -3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ใน 451 หลักสูตร 2,455 รุ่น 286,019 ที่นั่ง ซึ่งจะเริ่มอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. -16 ก.ย.61 นั้น พบว่า มีบางหน่วยพัฒนาแจ้งต่อสถาบันคุรุพัฒนาว่า มีการเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม ซึ่งกรณีเปลี่ยนจังหวัดทำให้ครูที่ขอปingsและได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ได้รับผลกระทบบ้างถึงกว่า 4,500 คน ใน 51 รุ่น ดังนั้น เพื่อดูแลครูกลุ่มดังกล่าว สพค.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) เรงประสานกับครูที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 1.กรณีครูยืนยันเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเดิม โดยชี้แจงความจำเป็นต่อ สพท. และอนุมัติให้อบรมได้ ครูก็เขอบรมได้ตามปกติ 2.กรณีครูได้ชี้แจงความจำเป็น แต่ สพท.ไม่อนุมัติอบรมข้ามเขต และครูไม่ประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนั้น เมื่อเปลี่ยนจังหวัด ขอให้แจ้งครูเร่งดำเนินการเพื่อยกเลิกการอบรมหลักสูตร ผ่าน <https://goo.gl/forms/nJ073FeHubb2XVnQ2> หรือ <https://hrd.obec.go.th> ภายในเวลา 12.00 น.ของวันที่ 14 มิ.ย. เพื่อ สพค. จะดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในระบบ [training.obec.go.th](http://training.obec.go.th) และคืนยอดเงินกลับไปให้ เพื่อให้ไปขอปingsรอบ 2 วันที่ 15-22 มิ.ย.นี้

พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ที่ทำความเข้าใจมาตรการป้องกันปัญหาทุจริต ที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคใต้ ตนได้ถือโอกาสขอให้ ผอ.โรงเรียน ครู สะท้อน ปัญหาคูปองครู ว่า มีปัญหาอย่างไรบ้าง ส่วนจะมีการทุจริตการจัดอบรมหรือไม่นั้น เบื้องต้นยังไม่มี แต่จะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งบางครั้งเกิดความลาซา หรือ ครูสมัครหลักสูตรในพื้นที่แล้วไม่ได้ ต้องไปอบรมในจังหวัดที่ไกลออกไป ซึ่งตนจะรวบรวมประเด็นปัญหาที่ได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561](#)